

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl เดือนมิถุนายน 2020



เยี่ยมชม [Ladies Prayer International ทาง Facebook](#) และกด "ถูกใจ" เพจของเรา

สิ่งที่ต้องทำเมื่อรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดย เลียน อาร์. แกรนด์



มีไม่กี่คนที่ชอบการรอคอย โดยเฉพาะถ้าเราตรงเวลา แล้วคนอื่นสาย ยิ่งเรารอนานเท่าใด เราก้ยิ่งอึดอัดมากเท่านั้น เนื่องจากเราไม่ได้ทำสิ่งอื่นใดนอกจากรอคอย

คุณเคยเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าไหม พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้คำตอบ แต่คุณคิดว่าพระองค์ช้าในการตอบคุณ อาจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีความเชื่อและการกระทำ การเชื่อว่าคำตอบจะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป แต่อย่าหยุดที่จะทำสิ่งที่ดีที่คุณรู้ว่าจะต้องทำขณะที่รอคอยอยู่

"เมื่อพระองค์ได้ทรงพานักอยู่กับอัครทูต จึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า ตามคำที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั้นแหละ" (กิจการ 1:4)

เมื่อดิฉันนึกภาพห้องชั้นบนก่อนหน้าวันเพ็นเทคอสต์ ดิฉันไม่เห็นภาพสาวกนั่งเฉย ๆ หาวนอนและทอดถอนใจ แม้ว่าจะพระเยซูจะไม่ได้ทรงบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องรอนานเท่าใด ดิฉันเห็นภาพกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่กำลังอธิษฐาน ศึกษาพระวจนะ และหนุนใจกันและกัน พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วอย่างแท้จริง เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมา

เมื่อเราต้องรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นนั้น เราควรคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการเตรียมตัว เป็นช่วงของการทำงานด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ช่วงของการนั่งเฉย

"มีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกล เพื่อจะรับอานาจมาครองแผ่นดิน แล้วจะกลับมา ท่านจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินา สั่งว่า 'จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา'" (ลูกา 19:12-13) ดิฉันเองเป็นนักแปล จึงรู้สึกว้าขอพระคัมภีร์เป็นข้อที่อาจมีคนแปลความอย่างไม่ถูกต้องได้ง่าย [คำที่แปลมาว่า] "ค้าขาย" อาจหมายถึง ใช้เวลาหรือให้ความสนใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ New King James อธิบายไว้ชัดเจนกว่าว่า "ประกอบกิจการจนกว่าเราจะกลับมา"

ขณะที่เรารอคอยบางสิ่งจากพระเจ้า เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เราอยู่ก่อนแล้วหรือยัง ข้อพระคัมภีร์อีกข้อที่มีการตีความคำว่า "รอคอย" ผิดไป "เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา ... ถ้ามีด้านการปรนนิบัติรับใช้ ก็ให้เขาปรนนิบัติรับใช้" (โรม 12:6-7). ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้บอกให้เราชะลอการรับใช้ออกไป [เหมือนกับอาจแปลผิดความหมายได้จากภาษาอังกฤษ] พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ New King James กล่าวไว้ชัดเจนว่า "ให้เราใช้ของประทานในการปรนนิบัติในการปรนนิบัติของเรา"

ดูเหมือนว่า "การรอคอย" ในความหมายตามพระคัมภีร์ คือการรอคอยอย่างกระตือรือร้น ไม่ใช่ "การรอคอยไร้ความมุ่งหมาย" แบบทั่วไป เรามีโอกาสมากมายเหลือเกินในการเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาตัวเราโดยใช้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราแล้ว หากเรารอคอยมากกว่านั้น ก็ขอให้เรารออย่างกระตือรือร้น มีทั้งความเชื่อและการกระทำไปในเวลาเดียวกัน!

หมายเหตุ: เลียน เป็นนักแปลภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศสที่ผ่านการรับรอง และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Order My Steps และหนังสือชุด "Schedule Solutions" ซึ่งมีขายทาง Amazon เธอและสก็อตต์ สามี เป็นมิชชันนารีอยู่ในเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา เลียนยังดำรงตำแหน่งประธานสตรีของควิเบกอีกด้วย รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโครงการ The King's Translators กลุ่มอาสาสมัครที่อุทิศตัวเพื่อแปลเนื้อหาของผู้ที่เชื่อพระคัมภีร์ตามอย่างอัครสาวกเป็นภาษาฝรั่งเศส

รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดย เอริน ไรด์เกส



บ่อยครั้ง การรอเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในชีวิต แต่ดูเหมือนว่าโลกรอบตัวเรากำลังรอคอยอยู่ในเวลานี้ เพราะโรคโควิด-19 ทุกคนเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแห่งการรอคอย แม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการรอก็ตาม ไม่มีใครได้รับการยกเว้นเลย บางคนเหน็ดเหนื่อยกับการรอ บางคนวิตกกังวล บางคนอาจกลัว แต่ถ้าเรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงเสริมกำลังให้กับเราใหม่ พระองค์จะทรงประทานสันติสุขเหนือธรรมชาติเพื่อนำเราผ่านพ้นเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ได้

เมื่ออิสยาห์กล่าวว่า "แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะมึนขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย" (อิสยาห์ 40:31) อิสยาห์รู้ว่าพระเจ้าจะเตือนและแนะนำประชากรของพระองค์อย่างไร แต่ในเวลานั้น พระเจ้าทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์รับการปลอบประโลมและการหนุนใจด้วยเช่นกัน

หลาย ๆ คน คิดว่าการรอคือการนั่งอยู่ด้วยความอดทนหรือหนึ่งนิ่ง ๆ ไม่ทำอะไรเลย แต่การรอคอยพระเจ้าหมายถึงว่า เราพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริง การรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การนิ่งนิ่ง ๆ ไม่ทำอะไรเลย จนกว่าพระองค์จะทรงทำบางอย่างเพื่อเรา จริงอยู่ว่า พระเจ้าทรงประทานกำลังและสันติสุขให้กับเรา แต่พระองค์ไม่ได้เทกำลังและสันติสุขให้กับเราขณะที่เรานิ่งเฉย ๆ ไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่แบมือเท่านั้น

การรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า จะต้องมีการรับใช้พระองค์ด้วยการอธิษฐาน ไว้วางใจ และมีความเชื่อ ทั้งนี้กำลัง การฟื้นฟูใหม่ ความกล้า และสันติสุขของพระองค์มาถึงเราเมื่อเราแสวงหาพระพิภพของพระองค์ เมื่อเรารับใช้พระองค์ เมื่อเราพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริง และไม่พึ่งพาความรู้และกำลังของตัวเอง ขณะที่เราทั้งหลายมองไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและรอคอยพระองค์ พระวจนะของพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานกำลังให้กับใจของเราและฟื้นฟูวิญญาณของเรา

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้กำลังและสันติสุขกับเราในเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ พระองค์เพียงแต่ขอให้เรารอคอยพระองค์เท่านั้น

หมายเหตุ: เอริน โรดิกซ์ กับออสการ์ สามี รวมทั้งลูก 2 คน ไตแก เลวี และลิลลี่ เป็นตัวแทนของ UPCI ในประเทศโปรตุเกส พวกเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตที่ก่าสังเดโบในเมืองหลวงลิสบอน พวกเขาสอนและฝึกอบรมชายหญิง และครอบครัวต่าง ๆ เพื่อทำงานของพระเจ้า ครอบครัวโรดิกซ์ ชอบทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้พวกเขาทำ นั่นคือ การเทศนาและสอนพระกิตติคุณ และรับใช้คนทั้งหลายในโปรตุเกส

การรอคอยในเส้นทางที่ไม่ชัดเจน

โดย วอน เดอ เล แชนเซอร์



ในเดือนมกราคม 2018 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่อีกเมืองหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อาชีพการงานของดิฉันก้าวหน้า แต่ดิฉันจะห่างจากคริสตจักร ครอบครัว และเพื่อน ๆ ของดิฉัน ขณะที่ดิฉันอธิษฐานและขอการทรงนำจากพระเจ้า พระองค์ตรัสกับดิฉัน ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสมาจากอิสยาห์ 48:17

“เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า ผู้นำเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไป”

ดิฉันรู้สึกถึงสันติสุขโดยทันที ความกลัวในสิ่งที่ดิฉันไม่รู้จกปกคลุมความเชื่อที่ดิฉันมีอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระองค์ที่จะนำทางข้างหน้า

ดิฉันย้ายไปเมืองใหม่ ทำงาน และเริ่มรับใช้ในงานหลายอย่างในคริสตจักรที่ดิฉันเริ่มไปร่วมประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม ดิฉันระลึกเสมอว่างานที่ได้รับมอบหมายให้มาทำนั้นเป็นงานชั่วคราวเท่านั้น

ปีต่อมาในเดือนกรกฎาคม เพื่อนสนิทของดิฉันและสามีของเธอประสบเหตุระเบิดและมีแผลไหม้รุนแรง อีกสองสามสัปดาห์ต่อมา หัวหน้าของดิฉันบอกว่างานชั่วคราวกำลังจะสิ้นสุดลงภายในหนึ่งเดือน ดิฉันต้องออกจากอพาร์ทเมนต์ที่บริษัทจัดให้อยู่ ชีวิตของดิฉันดูเหมือนว่าจะหยุดลง

ดิฉันสงสัยในพระเจ้า พระองค์ทรงนำดิฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเอาทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไปอย่างนั้นหรือ เส้นทางข้างหน้าของดิฉันกลับคลุมเครืออีกครั้ง และดิฉันไม่รู้เลยว่าพระเจ้าทรงมีแผนการจะนำดิฉันไปที่ใด ดิฉันกรอกโบสถ์ธรรมดา และหาที่อยู่ใหม่ ดิฉันฟังเพลง “รอคอยพระเจ้า” ของเจมส์ วิลสัน ซ้ำ ๆ ดิฉันไปสัมภาษณ์งานโดยที่ไม่ได้งานเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ดิฉันเตือนตัวเอง “แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์ 40:31)

จนในที่สุดดิฉันนั่งอยู่ที่ทำงาน และดูปฏิทิน ตอนนั้นเป็นวันอังคาร วันทำงานวันสุดท้ายของดิฉันคือวันศุกร์ ดิฉันต้องออกจากอพาร์ทเมนต์วันเสาร์นั้น ดิฉันก้มศีรษะลงและอธิษฐาน “พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าเวลาของพระองค์ไม่ใช่เวลาของข้าพระองค์ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ข้าพระองค์มีเวลา 4 วันก่อนที่จะต้องย้ายออก และข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน พระองค์เจ้า 4 วันสำหรับข้าพระองค์นั้นไม่ใช่เวลาเยอะเลย”

สองชั่วโมงต่อมา ดิฉันได้รับการติดต่อมาว่าได้งาน ในชั่วโมงเดียวกันนั้น มีการดำเนินการเพื่อให้ดิฉันย้ายเข้าไปอยู่บ้านที่เพิ่งตกแต่งใหม่ โดยดิฉันเข้าบ้านหลังนั้นจากคริสตจักรของดิฉัน พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับดิฉันในทุกสิ่งที่ดิฉันมีความจำเป็น

โลกของคุณหยุดลงหรือเปล่า คุณมองไม่เห็นทางหรือเปล่า

“จงรอคอยพระเจ้า จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระเจ้า” (สดุดี 27: 14)

หมายเหตุ: วอน เดอ เล แสชเชอร์ เป็นสมาชิกคริสตจักร The First Pentecostal Church of Westlake รัฐลุยเซียนา เธอเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยลุยเซียนา และทำงานในบริษัทวิศวกรรมในรัฐ

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน
เชค/สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์
โปรตุเกส สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก สิงหล ศรีลังกา ตรี และไทย
โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่
LadiesPrayerInternational@aol.com

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)
